

033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม



สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม



ปีงบประมาณ 2565

**คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ร่วมประชุม ประจำเดือน
ทุกเดือนเพื่อเสนอและแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานของประชาชนและตำรวจ**





คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจแห่งชาติ (กต.ตร.) เป็นองค์กรนโยบายตำรวจแห่งชาติ และให้มี
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานคร (กต.ตร.กทม.) , คณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานตำรวจระดับจังหวัด (กต.ตร.จังหวัด) , คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจระดับสถานี
ตำรวจ (กต.ตร.สถานีตำรวจ)เป็นองค์กรที่นำนโยบายพัฒนาและการบริหารงานตำรวจไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามนโยบาย
ระดับชาติที่กำหนด รวมทั้งนำความคิดและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กลับสู่กระบวนการกำหนดนโยบายระดับชาติ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงโดยมีประชาชนเข้ามาเป็นกรรมการในคณะกรรมการทุกระดับ

ท่าน ผกก.สว.หนองแขม ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนและรับฟังปัญหาของประชาชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สว.หนองแขมโดยลงพื้นที่ด้วยตนเองและมอบหมายนายตำรวจผู้รับผิดชอบและคณะทำงานชุมชนสัมพันธ์ให้ลงชุมชนแบบต่อเนื่อง



ท่าน ผกก.ส.น.ท.ล.ง.แ.ข.ม ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนและรับฟังปัญหาของประชาชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ส.น.ท.ล.ง.แ.ข.ม โดยลงพื้นที่ด้วยตนเองและมอบหมายนายตำรวจผู้รับผิดชอบและคณะทำงานชุมชนสัมพันธ์ให้ลงชุมชนแบบต่อเนื่อง



ท่าน ผกก.ส.น.หนองแขม ได้ประชุมหารือกับหัวหน้าชุมชนและรับฟังปัญหาของชุมชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ส.น.หนองแขมโดย
ลงพื้นที่ด้วยตนเองและมอบหมายนายตำรวจผู้รับผิดชอบและคณะทำงานชุมชนสัมพันธ์ให้ลงชุมชนแบบต่อเนื่อง



ท่าน ผกก.สน.หนองแขม ได้ประชุมหารือกับหัวหน้าชุมชนและรับฟังปัญหาของชุมชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สน.หนองแขมโดย
ลงพื้นที่ด้วยตนเองและมอบหมายนายตำรวจผู้รับผิดชอบและคณะทำงานชุมชนสัมพันธ์ให้ลงชุมชนแบบต่อเนื่อง



ท่านเอกก.ส.น.ตนเองเข้มได้ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลบางปะกอก 9 ให้นำมาทำการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ให้กับครอบครัวตำรวจ และประชาชนในพื้นที่บริเวณ ส.น.ตนเองเข้ม (ตึกที่ 1) ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด 19



ท่านเอกก.ส.น.เองแชนได้ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลบางปะกอก 9 ให้นำทีมการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ให้กับครอบครัวตัวแวง และประชาชนในพื้นที่บริเวณ ส.น.เองแชน (ครั้งที่ 2) ในช่วงที่นักการระบาดของเชื้อโควิด 19



พ.ต.อ.อภิชาติ ทองจันทร์ ผกก.สภ.หนองแขม ,คุณชัยวัฒน์ วัฒนาเจริญ ประธานกต.ตร. สภ.หนองแขม และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์กับ สภ.หนองแขม ร่วมพิธี
ปิดโครงการครูแดร์ อบรมมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักเรียน โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล บ้านท่าหนองแขม



น.ต.อ.อภิชาติ ทองจันทร์ ผกก.ส.ม.หนองแขมประธาน กส.ตร. ส.ม.หนองแขม และ จ.น.ต.ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการสร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วมของประชาชนใน การป้องกันและปราบปราม จะดับตำบล ณ ทล.ประจักษ์ โรงเรียนวัดศิววิมลจวบจวนวัด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน

